
 สรุปขาวประจําวันท่ี 21 มิ.ย. 66 
สื่อสิ่งพิมพ  

- อดีตลูกจางปาไมลอบตัดไมสงจีน  (ขาวสด  22 มิ.ย. 66 หนา 14) 

- รัฐผนึกชุมชน ปกปองผืนปาไมมีคาของไทย  (ฐานเศรษฐกิจ  22-24 มิ.ย. หนา 18) 

สื่อออนไลน 

- ‘กมธ.วุฒิสภา’ หนุนคืนชีพ’ สูวิกฤติโลกรอน-แกปญหาท่ีทํากินยั่งยืน  (แนวหนา 20 มิ.ย. 66)  

www.naewna.com/local/738654 

- “ศุภาลัย” แท็กทีมพนักงานหัวใจสีเขียว ‘สรางดี’ ปลูกตนไมเพิ่มพื้นท่ีปาชุมชนโคราชตอเนื่องปที่ 2  (สยามรัฐ  

21 มิ.ย. 66)  https://www.siamturakij.com/news/57890%EF%BF%BD%EF%BF%BD% 

E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8% 

- สะเก็ดลานนา ติดตามผลการดําเนินงาน  (แนวหนา  21 มิ.ย. 66)  www.naewna.com/local/738631 

- บุคคลไมทราบ เขาแผวถางปาชุมชนหวยหอมเชียงแสน ชาวบานหว่ันกลัวแอบไปออกสิทธ  (77 ขาวเด็ด  21 

มิ.ย. 66)  www.77kaoded.com/news/big/2449435 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 



ปีที่: 33 ฉบับที่: 11894
วันที่: พฤหัสบดี 22 มิถุนายน 2566
Section: First Section/กีฬา

หน้า: 14(ขวา)

หัวข้อข่าว: อดีตลูกจ้างป่าไม้ลอบตัดไม้ส่งจีน

รหัสข่าว: C-230622037058(21 มิ.ย. 66/08:06) หน้า: 1/1

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 17.43 Ad Value: 19,173 PRValue : 57,519 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 43 ฉบับที่: 3898
วันที่: พฤหัสบดี 22 - เสาร์ 24 มิถุนายน 2566
Section: Wealth Tech/CSR

หน้า: 18(ขวา)

หัวข้อข่าว: รัฐผนึกชุมชน ปกป้องผืนป่าไม้มีค่าของไทย

รหัสข่าว: C-230622022036(21 มิ.ย. 66/06:03) หน้า: 1/2

Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250

Col.Inch: 55.69 Ad Value: 69,612.50 PRValue : 208,837.50 คลิป: สี่สี(x3)
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Thansettakij
Circulation: 120,000
Ad Rate: 1,250
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กมธ.การอุดมศึกษา วุฒิสภา หนุนคนืชีพ “โรงเรียนปาไมแพร” สูวิกฤติโลกรอน ผนกึเครือขายจัดตั้ง 
“สถาบันนวัตกรรมดานปาไมจังหวัดแพร” ภายใตแนวคิด “เศรษฐกิจภายใตผืนปา” แกปญหาเบ็ดเสร็จ 
“เอลนีโญ-ลานีญา” ชู 3 กุญแจสําคัญสูความสําเร็จในการแกปญหาทีท่ํากินชาวบานอยางยั่งยืน 

19 มิถุนายน 2566 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วุฒสิภา กลาวถึง “การจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมดานปาไม จังหวัดแพร” วา
เม่ือชวงตนเดือนมิถุนายน 2566 ท่ีผานมาไดมีพธิีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) วาดวยความ
รวมมือจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมดานปาไม จังหวัดแพร ภายใตแนวคิด “เศรษฐกิจภายใตผืนปา Economy 
Under the Forest” ระหวาง กรมปาไม ผูวาราชการจังหวัดแพร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ องคการ
บริหารสวนจังหวัดแพร วิทยาลัยชุมชนแพร และเทศบาลเมืองแพร โดยมีคณะกรรมาธิการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม วุฒสิภา รวมเปนสักขีพยาน ณ หอประชุมตรีเทพ โรงเรียนปาไมแพร ตาํบล
ในเวียง อําเภอเมือง จังหวัดแพร 

 
 

นายอภิชาติ กลาววา ขณะนี้เร่ืองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนเรื่องสําคัญ และเทรนดของโลกมุง
ไปที่เรื่องสิ่งแวดลอมและพลังงาน ขณะที่ใกลตัวเราประเทศไทยก็กําลังเผชิญกับผลกระทบเรื่องเอลนีโญ 
ลานีญา ซึ่งก็เก่ียวของกับปาท้ังสิ้น ซึ่งหากมองยอนไปในอดีตสินคาสงออกอันดับหนึ่ง ของประเทศไทยก็คือไม
สัก รองลงมาคือขาวและดีบุก โดยโรงเรียนปาไมแพรกอตั้งเปนโรงเรียนสอนขาราชการ เปดทําการมา 36 ป มี
นักเรียนทั้งหมด 36 รุน และปดตัวลงในป 2536 การกลับมาของโรงเรยีนปาไมแพรในชือ่ “สถาบันนวัตกรรม
ดานปาไมจังหวัดแพร” เกิดจากประเด็นสาํคญัคอืการตระหนักถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
อีกประเด็นคือการสรางความตอเนื่องของโรงเรียนปาไมและสงตอความสําคัญทางประวตัิศาสตร อีกทั้งยัง
เก่ียวเนื่องกับศกัยภาพของพื้นที่ โดยการมีปาไมสมบูรณมปีระโยชนมากมายในดานสิ่งแวดลอมทั้งดินน้ําปา
อากาศ แตในอีกมิติหนึ่งเม่ือพื้นที่ปาสมบูรณปามีมาก ชาวบานยากจน ผกผันกันมีพ้ืนท่ีปามากๆ สําหรับชุมชน
สําหรับสังคมเปนเรื่องดี แตชาวบานในพื้นที่ลาํบากไมสามารถไปตอยอดเรื่องของวิถีชีวิตใหดํารงอยูคูกันได 
ตัวอยางที่จังหวัดแมฮองสอน ที่จนเปนอันดับหนึ่งของประเทศ แตแมฮองสอนมีพื้นที่ปา 85 % จัดวามากที่สุด 
มีพื้นที่ราบอยู 15 % ดังน้ันจึงไมมีที่ทํากินทางการเกษตร ที่แพรก็เชนเดียวกัน ปาสมบูรณประมาณ 70 % 
พื้นที่ท่ีราบมีนอย จังหวัดแพรจึงจนเปนอันดับสองของภาคเหนือ เปนปญหาที่มองไมคอยเห็น เพราะยุคสมัย
เปลี่ยนไป การมีพื้นที่ปามากขึ้นดวยแนวคิดวาตองไมใหบุกรุกปา ไมใหไปอยูในปา ทั้งท่ีจริงแลวมีวิถีทางในการ
ใชชีวิตรวมกับปาชุมชนได ซึ่งประเด็นนี้จะตองคลี่คลายตอยอดกันตอไป 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมาธิการฯวุฒิสภา กลาวดวยวา การจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมดานปาไม เปนการแกปญหาดวยแนวคิด 
“เศรษฐกิจภายใตผืนปา Economy Under the Forest” ซึ่งมีกฎหมายใหทําได จากพ.ร.บ. ปาชุมชน เมื่อป 
2562 ท่ียอมใหคนอยูกับปา ไดประโยชนจากปาได อาหารการกินเอามาจากปาได การกลับมาของโรงเรียนปา
ไม จึงไมไดเปนการกลับมาแลวสอนขาราชการ แตเปนการแสวงหานวัตกรรมใหมที่เกี่ยวของกับการทํามาหา
กินของพี่นองประชาชน รวมถึงการดูแลปาใหสมบูรณไปดวย โดยจะทํา 3 เรื่องใหญ เรื่องแรกคือการสราง
เครือขาย โดยการเซน็ MOU ท่ีผานมานี้ ก็คือการสรางเครือขาย อันนี้เครือขายภาครัฐเริ่มกอน และจะมี
เครือขายภาคประชาชน ภาคเอกชนเขามาสมทบ ตอมาคือการทํางานวิจัยและนวัตกรรมใหมๆ โดยขณะนี้เริ่ม
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ และจะขอความรวมมือไปยังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยแม
โจดวย 

สวนเรื่องสุดทายคือถายทอดเทคโนโลยีวิชาการในพื้นที่ เราตองการหลักสูตรในพื้นที่เพ่ือสรางคน สราง
ประชาชนที่อยูกับปา สมมติวามีปาชุมชนขณะนี้ทั้งประเทศ 12,000 ปาตามกฎหมาย ที่แพรมี 300 กวาปา ใน
ปาชุมชนจะมีชาวบาน แกนนําชาวบานเปนคณะกรรมการบริหารปาชุมชน แหงหนึ่งก็จะมีสัก 10-12 คน แต
นับตั้งแตป 2562 มาเราไมมีงานวิจัยดานปาชุมชนเลย ขณะนี้กําลังเริ่มทํา ถาทําสาํเรจ็เฉพาะท่ีแพร 300 ปา ก็
มี 3,000 คน และ 3,000 คนนี้จะไปเติมองคความรูไดจากโรงเรียนปาไมที่สรางข้ึนมา คนเหลานี้ซึ่งเปน
ประชาชนทั่วไปจะไดรับความรูผานการอบรมเรื่องอยูกับปาทําอยางไร  การบริหารจัดการปาชุมชน อาหาร
จากปา การทองเที่ยวเพื่อสรางรายไดใหกับชุมชน โดยมีงานวิชาการมารองรบั 

“แนวทางดําเนินการที่เริ่มทําไปแลวตั้งแตตนเริ่มเปน ส.ว.ใหมๆ คือเริ่มจากท่ีโรงเรียนปาไมมีคเูมืองเกา
แตน้ําเนาเสีย นายก อบจ.แพร ไดนํานํ้าจากแมน้ํายมใหไหลเขามาแมน้ําสาขา ลอมรอบประตูเมือง และ
โรงเรียนปาไมอยูในสวนหนึ่งของประตูเมือง ดงันั้นตอนน้ีจึงกลายเปนลาํน้ําสวยงาม ตอมาคือการปลูกปาใน
เมือง ทยอยปลูกแลว โดยเฉพาะในโรงเรียนปาไม และจะทาํโรงเรียนปาไมซึ่งมีพื้นที่ 40 กวาไรในใจกลางเมอืง
ใหเปนปอดของเมือง และเปนสถานที่สันทนาการ และสุดทายคือการปรับปรุงทาํพิพิธภัณฑเรื่องปาและการปา
ไม โดยใชอาคารโบราณอายุรอยกวาปที่เอเชียทีคยกให ซี่งอยูระหวางปรับปรุงโดยใชงบขององคการบริหาร
สวนจังหวัด”นายอภิชาติกลาว 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมาชิกวุฒิสภา กลาวดวยวาอีกดานหนึ่งคือการทําวิจัยท่ีปาชุมชนที่บานบุญแจม อําเภอรองกวาง จังหวัดแพร 

เปนหลักสูตรปาชุมชนเพื่อจะมาบรรจุไวในการเรยีนการสอน ซึ่งตั้งเปาจะเปดสอนภายในสิ้นปนี้ เปนหลักสูตร

ระยะสั้น เรียน 7 วัน โดย 5 วนัเรียนทฤษฎีที่โรงเรยีนปาไมแพร และอีก 2 วันไปดูปาชุมชนที่สมบูรณที่สุดใน

ประเทศไทย ก็คือปาท่ีบานบญุแจม สวนที่กําลังทําตอคือการปรับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดใหมาเนน

เรื่องปาชุมชน เรื่องทรัพยากรเก่ียวกับปา ทบทวนการวางยุทธศาสตรของจังหวัด ซึ่งทานผูวาฯแพร ทานรับไป 

สวนทางกรมปาไมก็กําลังทําขอเสนอของบประมาณในป 2567 เพื่อปรบัปรุงโรงเรียนในสวนจําเปนบางเรื่อง 

เชน หองแลป หรือศูนยเพาะเนื้อเยื่อ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการทําวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งจะเปนสวนหนึ่งใน

การพลิกฟนการเรียนการสอน โดยการท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เซ็น MOU ดวยนั้น เพราะอยูใน

กระบวนการบรรจุเปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัย ดังนั้นจะเปนการศึกษาหลักสูตรอุดมศึกษา จบแลวรับ

ปริญญาของราชภัฏอุตรดิตถ ภายในหนึ่งปนี้เราจะเห็นการเคลื่อนไปขางหนาอีกไมนอย ซึ่งมาจากความรวมมือ

และเปนความตองการของคนแพร ซึ่งเปนอีกหนึ่งโมเดลท่ีสามารถตอยอดดวยการใชทรัพยากรทองถ่ินของ

พื้นที่ตนเองขยับขยายและตอยอดไปไดอีกมากมาย โดยแตละจังหวัดสามารถทําไดอยางแนนอน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บมจ.ศุภาลัย ชวนผูบริหารและพนักงานสายกรีนกวา 100 ชีวิต เดินหนาสรางดีคืนพื้นที่สีเขียวใหชุมชน
บานโคกพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา ตอเน่ืองเปนปที่ 2 ดวยการปลูกตนไมนานาพันธุ รวมตั้งแต
ป 2565 – 2566 มากถึง 4,000 ตน บนพื้นที่ปาจํานวน 20 ไร ดูดซับการปลอยคารบอนสนับสนุน
เปาหมายลดกาซเรือนกระจกของไทย เสริมสรางคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืนแกชุมชน 

นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผูจัดการ บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) เปดเผยวา บริษัทฯ ดําเนิน
ธุรกิจดานการพัฒนาอสังหาริมทรัพยควบคูไปกับการบริหารจัดการที่คาํนึงถึงธรรมาภิบาล การเติบโตอยาง
ยั่งยืน หรือ ESG  มายาวนานถึง 34 ป อีกทั้งยังตระหนักถึงความสาํคัญในการดูแลสิ่งแวดลอมรวมกับการสราง
โครงการที่อยูอาศัย และพรอมสนับสนุนการลดกาซเรือนกระจกของประเทศไทยดวยการสงเสริมงานความ
ยั่งยืนในมติิการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมรวมกัน ศุภาลัยจึงจับมือรวมกับพันธมิตรจากโครงการ Care The 
Wild ท้ัง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกรมปาไม จัดกิจกรรม “Supalai Grow Green” ปลูกตนไม
เพิ่มพื้นท่ีผืนปา ณ ชุมชนโคกพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา เพิ่มเติมอีก 10 ไร ตอเนื่องเปนปที่ 2 หลังจากท่ี 
ศุภาลัย สนับสนุนการปลูกเมื่อป 2565 ที่ผานมาจาํนวน 10 ไร รวมพื้นที่ปลูกทั้งสิ้น 20 ไร 
โดยในป 2566 นี้ บรษิัทฯ ไดชวนผูบรหิาร พนักงาน รวมทัง้ชาวบานในละแวกใกลเคยีงกวา 150 คน ปลูก
ตนไมเพิ่มในพื้นท่ี 10 ไรบริเวณขางเคยีงแปลงปลูกเดิม จํานวน 2,000 ตน ทําใหบนพื้นที่ 20 ไรที่สนับสนุน



 

 

“ติดตามผลการดําเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงราย” “สุภาพรรณ หมั่นเจริญ” รองผูวา

ราชการจังหวัดเชียงราย เปนประธานการประชุมการติดตามผลการดาํเนินงานจังหวัดและชมรม TO BE 

NUMBER ONE โดยมีคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดผลงานจังหวัด อําเภอและชมรม TO BE NUMBER 

ONE ระดับเพชรและยอดเพชร ประจาํป 2566 โอกาสนี้ “วัลลภ ไมจําปา” ศึกษาธิการจังหวัด

เชยีงราย “สุรินทร รุดเครือ” ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศกึษา “ขนิษฐา เครือจักร” นักประชาสัมพันธ

ชํานาญการพิเศษ เขารวมการประชุมการติดตามผลการดาํเนินงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE 

ดวย สําหรับโครงการดังกลาวสามารถผานการเขารอบระดบัประเทศ ระดับเพชร และยอดเพชรประจําป 

2566 จํานวน 3 แหง คือ ประเภทจังหวัดTO BE NUMBER ONE เชียงราย (รักษามาตรฐานเปนระดับเพชร ป

ที่ 3) ประเภทสถานศกึษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศกึษา ไดแก ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย (รักษามาตรฐานพรอมเปนตนแบบระดับยอดเพชร ปที่ 6) ระดับชุมชน ไดแก ชมรมTO BE 

NUMBER ONE ชุมนุมศรีดอนชัย อําเภอเชียงของ (รักษามาตรฐานพรอมเปนตัวแทนระดับเพชร ปที่ 6) 

ศูนยการคาเซ็นทรัล เชียงราย นําโดย “วิศิษฎ อริยะ” ผูจัดการทั่วไป ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ได

รวมกับกรมปาไม แจกตนกลาฟรี! โดยพันธุกลาไมท่ีแจก อาทิ เหลืองเชียงราย, มะขามปอม, มะขาม, และตน

ลูกหวา โดยไดเริ่มแจกตั้งแตวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 ไปจนกวาจะหมด บรเิวณช้ัน 1 หนาเคานเตอร

ประชาสัมพันธ ศูนยการคาเซน็ทรัล เชียงราย ทั้งนี้ การแจกตนกลาน้ันเนื่องในโอกาสครบรอบ 43 ป เซ็นทรัล

พัฒนา และเดือนสิ่งแวดลอมโลก โดยรวมกับ กรมปาไม แจกตนกลาทั่วประเทศกวา 43,000 กลา เพื่ออนาคต

ที่ยั่งยืน รวมสรางพื้นที่สีเขียวในบานคุณ และเปนสวนหนึ่งของการรวมสรางสิ่งแวดลอมที่ย่ังยืนตอไป 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 20 มิ.ย.2566 ชาวบานรกัผืนปาหวยหอม อ.เชียงแสน จ.เชียงราย รวมตัวกันลงตรวจพื้นที่ตรวจสอบแนว

เขตปารวมกับศูนยควบคุมไฟปาเชียงเเสน จากกรณีท่ีถูกนายทุนรุกผืนปาชุมชน พบมีรองรอยการเผาปา และ

ทําแนวเขตพื้นที่ เพื่อเตรียมแผวถางปาเพิ่มขึ้น 

ผูสื่อขาวไดลงพื้นที่สาํรวจรวมกับชาวบานกวา 30 คน  พบวาปาหวยหอม มีเนื้อที่ท้ังหมด 2,167-3-92 ไร  

มีความอุดมสมบูรณปาไมนานาพันธุ ซึ่งสวนใหญเปนปาไมเบญจพรรณ มีขนาดสัตวกลาง และขนาดเล็ก

จํานวนมาก ซึ่งปาดังกลาวมีเขตพื้นที่อาณาเขตรวมกันหลายหมูบาน ของพื้นท่ีเชียงแสน ซึ่งมีบางสวนทายปา 

ที่เปนปารกทึบ ไดพบรองรอยการแผวถางปารุกเขามาในพืน้ท่ีปาชุมชนบานหวยหอม ซึ่งของคณะกรรมการ

ดูแลรักษาปาหวยหอมรวมกับชาวบาน เคยทําหนังสอืสงไปสํานักจัดการทรัพยกรปาไมที่ 2 เชียงราย ใหเขามา

สํารวจรวม พบวาจุดท่ีถูก 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายทุนรุกแผวถางปาอยูในพืน้ท่ีเขตปาชุมชนบานหวยหอม ทาง จนท.จึงไดทําหนังสือสงไปยัง สํานักงานที่ดิน

เชยีงราย สาขาเชียงแสน เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.2565 เพื่อขอใหทางท่ีดินชี้แจงวาพื้นที่ดังกลาว วาเปนพื้นที่มีเอกสาร

สิทธ์ิซับซอนหรือไม ทางเจาหนาที่ ที่ดนิสาขาเชียงแสน ยังไมไดสงหนังสือตอบรับใหกับทาง  สํานักจัดการ

ทรัพยกรปาไมที่ 2 เชียงราย แตอยางใด 

ดานนายชาติชาย ทาลังกา หนึ่งในคณะกรรมการที่ดูแลปากลาววา ปาหวยหอมนาเปนหวงมีการรุก 

เอาผื่นปาอยางตอเนื่อง และมีรายงานวามีนายทุนฝงลาว จะมีกวานซื้อที่ดินจํานวน 2000 ไร ซึ่งหากชาวบาน

ไมออกมาปกปองปาหวยหอม ไมนานอาจจะมีการออกเอกสารสิทธิ ์บริเวณที่มีการแผวถาง ไปขาย 

ใหนายทุนตอ จึงไดออกมาเรียกรองปกปอง ปาหวยหอม เพื่อไวใหลูกหลานศึกษาเรียนรูธรรมชาติ และลาสุด

นายพงษศกัด์ิ สิงหมีศร ีหัวหนาท่ีดินจังหวัดเชียงรายสาขาเชียงแสน หลังไดรับขอมูล ไมไดนิ่งนอนใจ สั่งการให

เจาหนาที่ลงพื้นที่ปกหมุดตรวจสอบพิกัด และรอผลสรุปอีกครั้ง 


